



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.(ก.ง.ส.ป.)

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๒

ที่ ๐๐๑๐.๒๔๑/จ ๓๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ผบ.ช.น. , ผบ.ช.ภ.๑-๙ , ผบ.ช.ก. , ผบ.ช.ทท. , ผบ.ช.สตม. , ผบ.ช.ปส. , ผบ.ช.ตชด.และผบ.ช.ส.

ตามที่ สตง. ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ของ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปรากฏว่า ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยบริหารเงินกองทุนไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อสังเกต จากการตรวจสอบพบว่า มีการนำคดีที่หมดอายุความแล้วมาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร , คดีที่เจ้าหน้าที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้แต่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่มีรายละเอียดว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใด เป็นการเดินทางไปปรับตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย , มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในคดีอาญาตามพ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ร.บ.การพนัน พ.ร.บ.ยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายสินบนรางวัลหรือค่าใช้จ่ายในการสืบสวนได้ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหลายครั้งในคดีเดียวกันแต่ไม่มีการรายงานความคืบหน้าของการทำงานเพื่อสืบสวนจับกุม

ข้อเสนอแนะ ขอให้ ผบ.ตร. สั่งการให้หน่วยบริหารเงินกองทุนปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาอย่างเคร่งครัด ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของหน่วยบริหารเงินกองทุนตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลผู้ให้ข้อมูลข่าวสารก่อนทุกครั้งว่าเบิกจ่ายได้และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ กำหนดไว้

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ข้อสังเกต จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของทุกหน่วยบริหารเงินกองทุน ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงิน พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับโดยเคร่งครัด

๓. การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ข้อสังเกต จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยบริหารเงินกองทุนนำเงินรายได้ค่าปรับนำส่งหน่วยเบิกจ่ายล่าช้า และหน่วยเบิกจ่ายนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯ ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบันทึกบัญชีและแสดงตัวเลขในงบการเงินมีความครบถ้วนถูกต้อง ขอให้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับนำส่งเงินเข้ากองทุนนำส่งเงินเข้ากองทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ตัดยอดและบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน พร้อมทั้งให้หน่วยงานเบิกจ่ายบันทึกการนำส่งเงินค่าปรับสมทบเข้ากองทุนในระบบGFMS ด้วยยอดเงินจำนวนเดียวกัน ภายในวันสิ้นเดือน

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ให้เกิดข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินจาก สตง. อีจ จึงให้กำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยบริหารเงินกองทุนในสังกัด ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เรื่องกำหนดรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งทำให้หลักฐานในคดีมีคุณค่ามากขึ้น และที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. การนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้หน่วยบริหารเงินกองทุนตัดยอดและบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.financecop1.com ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน และส่งให้หน่วยเบิกจ่ายเพื่อบันทึกการนำส่งเงินค่าปรับสมทบเข้ากองทุนฯ ในระบบ GFMS ด้วยยอดเงินจำนวนเดียวกัน ภายในวันสิ้นเดือน

ทั้งนี้ หากยังปรากฏข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอีก ตร. จะพิจารณาดำเนินทางวินัยและทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น

เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ)

ที่ปรึกษา (บร ๒๑) พรท.ผบ.ตร.